

Số: 07/TB-HĐND

Côn Đảo, ngày 26 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả Phiên họp thứ 39 của Thường trực HĐND huyện

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, các Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 13/5/2020; Sáng ngày 25/5/2020, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 39 của Thường trực HĐND huyện, với 4/5 thành viên Thường trực HĐND huyện tham dự (*vắng ông Châu Vũ – Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện do bận công tác khác*). Dự phiên họp có ông Lê Văn Đức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Lê Văn Phong - Chủ tịch UBND, bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Tổ trưởng, Tổ phó 5 Tổ đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ - LĐTB và Xã hội, Phòng Kinh tế, Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND huyện.

Tại Phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã nghe cơ quan chuyên môn báo cáo giải trình, sau đó thảo luận và thống nhất kết luận các nội dung, như sau:

1. Nội dung về việc chuẩn bị cho Kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện (dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2020):

- **Giao Ban Pháp chế HĐND huyện:** chủ động theo dõi, kiểm tra các hồ sơ, thủ tục cần thiết theo quy định sau khi nhận được Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện đề nghị triệu tập Kỳ họp bất thường của HĐND huyện để tham mưu cho Thường trực HĐND huyện ký ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề (*khai mạc kỳ họp sau 07 ngày kể từ ngày ban hành quyết định triệu tập*). Chủ động tổ chức thẩm tra hồ sơ, thủ tục về tổ chức, nhân sự của kỳ họp.

- **Giao Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:** Mời Chủ dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo giải trình theo yêu cầu. Chủ động tổ chức thẩm tra sau khi đã nhận được đầy đủ hồ sơ, thủ tục của 02 dự án do UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh và cho chủ trương đầu tư theo luật định.

2. Thường trực HĐND huyện đã thống nhất quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện trong 03 ngày, dự kiến **từ ngày 22/7/2020 đến ngày 24/7/2020**. Do Kỳ họp dành thời gian để tiến hành công

